

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคชาวไทย

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคชาวไทย ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ พรรคชาวไทย ดังนี้

นโยบายพรรคชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

สมาชิกพรรคชาวไทยจะยึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติ จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง เสถียรภาพของชาติ สร้างสังคมชาติไทยให้ไปสู่สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีจุดมุ่งต่อประชาชนชาวไทยเพื่อความเป็นไทย เพื่อชาติไทยให้ ความเจริญมั่นคงรุ่งเรืองด้วยเสรีภาพ สมภาพ และภราดรภาพยังความผาสุกของ ประชาชนชาวไทย ซึ่งได้แก่การแสดงออกซึ่งการมีศาสนาเป็นหลักประจำชาติและ ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่แบ่งแยกไม่ทำลายความสงบสุขภายในประเทศ จะธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทยจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ทุกศาสนาให้มั่นคงสถาพร จะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหลักชัยของชาติและเป็นหลักนำของประชาธิปไตย จะเคารพรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย

“พรรคชาวไทย”มุ่งหวังจะสรรสร้างประเทศไทยให้เป็นอยู่อย่างสงบสุขได้ชื่อว่าเป็น “แหลมทอง” และอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น มากมายจนเกิดมีภาวะขาดแคลนอาหาร

จุดมุ่งของ “พรรคชาวไทย” มีดังต่อไปนี้ คือ

ในด้านสังคมจะปฏิรูปเพื่อสภาพ ภูมราดรภาพ และอุดมภาพแก่ชนชาวไทย

ในด้านเศรษฐกิจจะปฏิรูป สถาปนาโครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นใหม่เพื่อความ เป็นธรรมและจริงจัง

ในด้านการเมืองจะระดมพลังทรัพยากรทั้งหมดในสังคมไทยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาของชาติ

“พรรคชาวไทย” เป็นของชาวไทย โดยชาวไทยและเพื่อชาวไทยรวมพลังกัน สร้างระบอบประชาธิปไตยด้วยความบริสุทธิ์ใจให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงสถาพร เพราะคนไทยมีความเป็นตัวของตัวเองรักความเป็นไท มีเมตตาธรรมและภราดร ธรรมเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจโดยถ้วนหน้าเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว ประเทศไทย ได้พยายามจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ประเทศชาติประสบปัญหาเรื้อรังและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

“พรรคชาวไทย” เห็นว่าการแก้ปัญหาของชาติให้ประสบความสำเร็จลุกลงไป ด้วยดีนั้น จะต้องปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ถูกต้องและจริงจังโดยดำเนินตาม วิถีทางประชาธิปไตยโดยระบบพรรคการเมืองที่มีอุดมคติและนโยบายที่สอดคล้อง ตรงกันกับความต้องการของชาติและประชาชน ดังนั้นพรรคชาวไทย จึงขอเสนอ อุดมคติของพรรคและนโยบาย เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้พิจารณา

การแก้ปัญหาเร่งด่วนของชาติ

“พรรคชาวไทย” มุ่งจะสร้างฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชน ให้อยู่ดีกินดีเสริมความสามัคคีในชาติ รักษาความสงบเรียบร้อยและมีระเบียบโดยทั่วไป เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพราะประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม จำต้องมีการพัฒนาเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และการประมง การพัฒนาสาขาอื่นๆ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร การพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมและขอให้การพัฒนาทุกสาขาเป็นไป อย่างมีเป้าหมายและแนชัดให้สอดคล้องกัน สามารถระดมทรัพยากรของชาติให้มี ประสิทธิภาพไม่ล่าช้า - ช้าซ้อนและสูญเปล่าเพื่อให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ จะได้ใช้ เป็นแนวทางกำหนดนโยบายให้แน่นอนและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมจะให้ได้ผลดีจริงๆ ต้องมีหลักเกณฑ์แน่นอน จำต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตผลทางเกษตรกรรม เป็นต้นว่า อุตสาหกรรม อาหารกระป๋อง โรงงานน้ำตาล โรงงานทำกากมะพร้าวที่ทำเป็นพรม โรงงานทอผ้าฝ้าย และไหม ฯลฯ

(ข) การอุตสาหกรรมประเภทปศุสัตว์ ผลิตผลทางการเกษตร เครื่องไถนา รถบรรทุก ฯลฯ

(ค) สร้างงานให้ชาวชนบทให้มากขึ้น เช่น สร้างโรงงานอุตสาหกรรม ในชนบท ผลิตผล เกษตรกรรมทำให้ไม่ต้องหางานในเมืองและเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง

(ง) การสร้างถนนหนทางและขุดคลองในชนบทจะลดการใช้เครื่องจักรกลเป็นการสร้างงานให้ชาวชนบททำ เป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศไปซื้อเครื่องจักรกลที่มีราคาสูง การที่ให้ชาวชนบทมีงานทำก็เพื่อที่จะไม่อพยพเข้าเมือง โจร ผู้ร้ายและอาชญากรรมตลอดปัญหาสังคมต่างๆ ก็จะลดลง

(จ) การพัฒนาการศึกษาเพื่อการเกษตรกรรมจะจัดวิธีการสอนและหลักสูตรการศึกษาให้ผู้จบการศึกษาในชนบทมีความรู้ ความสามารถไปประกอบการทำงานได้ เช่น อ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้ และสามารถหาวิธีการรวมตัวกันเป็นสถาบันเกษตรกรประกอบการเกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นมีงานทำ มีรายได้พอที่จะดำรงชีพอย่างสงบสุขในท้องถิ่นของตน

๒. “พรรคชาวไทย” ตั้งมั่นที่จะแก้ปัญหา เรื่องข้าวและผลิตผลทางเกษตรเป็นอันดับแรกเพราะ พิจารณาเห็นว่า ข้าวและผลิตผลการเกษตรกรรมมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศแต่ผู้ผลิตคือชาวนาหรือเกษตรกรไม่ได้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งปัญหาเรื่องข้าวและผลิตผลทางเกษตรกรรมนี้เชื่อมโยงไปถึงปัญหาค่าครองชีพ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ซึ่งคนไทยทั้งชาติกำลังประสบอยู่

ปัญหาแรก เรื่องข้าวเปลือกแพง จะทำให้ชาวนามีรายได้ดีขึ้นสามารถปรับปรุงผลิตผลทางเกษตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีเงินใช้จ่ายบำรุงความสุขสะดวกสบายสามารถส่งบุตรธิดาเข้ารับการศึกษาในสถาบันชั้นสูงๆ ได้ทั้งจะได้ปลดเปลื้องหนี้สินที่ล้นพ้นตัวได้อีกด้วยและจะไม่เป็นทาสเงินกู้ยืมทุน ชาวนาในประเทศไทยมีจำนวนมากที่สุด เมื่อชาวนามีรายได้ดี ราคาและด้านการอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ดีขึ้นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ

ปัญหาที่สอง เรื่องข้าวสารถูกก็จะเป็นสวัสดิการอย่างกว้างขวางแก่บุคคลทั่วไป ทำให้รายจ่ายของประชาชนคนไทยลดลงโดยทั่วหน้ากัน ทั้งจะยังทำให้การลงทุนของรัฐทวีจำนวนมากขึ้น ลดภาวะเงินเฟ้อ ลดการฉ้อราษฎร์บังหลวงและค่าครองชีพสูงขึ้นตลอดเวลาก็จะลดลงเป็นเงาตามตัว

การแก้ปัญหาเรื่องข้าวและผลิตผลทางเกษตรที่สำคัญโดยวิธีประกันราคา การสหกรณ์การระดมกำลังสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นสถาบันเกษตรให้มากขึ้นและการภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพ การจัดพืชผลทางเกษตรให้มีประสิทธิภาพและมีอำนาจต่อรองในทางตลาดด้วย เกษตรกรจะมีรายได้สูงทั้งจะสามารถขายผลิตผลได้ในราคาเป็นธรรม นอกจากนี้จะได้วางมาตรการสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรในรูปการให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อทำกิน การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและการปฏิรูปที่ดินในระยะยาว เช่น จัดนิคมสร้างตนเองตามแบบนิคมสร้างตนเองในพระราชูปถัมภ์ และจัดให้เกษตรกรได้รับเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำและเป็นธรรมโดยแท้จริง

๓. จะสร้างเมืองกับชนบท ให้เกิดความยุติธรรมแก่ชีวิตและความเป็นอยู่นอกจากจะจัดนิคมสร้างตนเองและจัดการปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติแผนใหม่และการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ยังจะต้องวางมาตรการกับภาษีอากร การคมนาคม การขนส่งอื่นๆ ที่เป็นลักษณะการส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่ชนบทที่อยู่ห่างไกลให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการปฏิรูปชนบทให้เป็นเมืองให้เป็นแหล่งที่อยู่ที่น่าอยู่มีความสะดวก สบาย ปลอดภัยมีรายได้สูงให้ประชาชนสนใจไปประกอบอาชีพทำมาหากินในชนบท หรือถึ้นกำเนิดมากยิ่งขึ้นจะทำให้ในเมืองมีความแออัดแก่งแย่งที่อยู่อาศัย การทำมาหากินและการขาดแคลนต่างๆ อันเป็น

ปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลงไป คนในเมืองก็จะมีความสุข ค่าครองชีพก็จะลดน้อยลง จะได้เพิ่มบริการสาธารณสุขูปโภคต่างๆ เป็นต้นว่า การคมนาคม การขนส่ง การจราจร ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ฯ สามารถปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ เช่น รักษาความสะอาดที่อยู่อาศัย โรงเรียน พร้อมทั้งการรักษาพยาบาล สวนสาธารณะ ที่พักผ่อนหย่อนใจและมีอนามัย มีความสุขสบายยิ่งขึ้น

๔. นโยบายด้านการบริหาร จะปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และจะปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเข้าถึงประชาชน ประสานงานกับประชาชนหรือข้าราชการหน่วยอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว จะปรับปรุงเงินเดือนให้พอแก่ฐานะและสภาพแวดล้อมให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การรักษา การพยาบาลและการศึกษาของครอบครัวให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนสูงขึ้นป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบในรูปแบบต่างๆ ในกรณีที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานแผนกต่างๆ เช่น แผนกส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ แผนกทะเบียนและสถิติ แผนกอนามัย มีสำนักงานประจำตำบลต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ประจำ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าบริหาร มีสภาตำบลที่ประชาชนในตำบลนั้นๆ เลือกตั้งขึ้นเป็นผู้ควบคุมบริหาร

๕. นโยบายด้านการต่างประเทศ

คนไทยเรารักสันติภาพ มีจันดิธรรมสูงมีความสามารถในการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยเราได้รักษาเอกราชไว้ได้ตลอดมาระหว่างกลุ่มมหาประเทศในปัจจุบัน จึงเป็นหลักประกันสันติภาพของโลกที่ดีที่สุด

๖. นโยบายด้านสังคม

เนื่องจากความเจริญของชาติบ้านเมือง ประกอบด้วย ๓ ทาง คือ
ทางเศรษฐกิจ

ทางการเมือง

ทางสังคม

(ก) จะส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ประชาชน
เลื่อมใสศรัทธาให้เจริญรุ่งเรือง

(ข) จะปฏิรูปการศึกษาใหม่จะเน้นหนักการส่งเสริมการศึกษาระดับ
กลางด้านอาชีวศึกษา เช่น จะส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงอุดมศึกษาทั้งด้าน
สามัญและอาชีวะให้มีประสิทธิภาพและกระจายไปยังส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นชนบท
ให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีช่างฝีมือ ที่มีความสามารถโดยจะคำนึงถึง
เด็กยากจนและเรียนดี

(ค) จะส่งเสริมและยกระดับการศึกษาภาครัฐบาลและภาคเอกชน ให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

(ง) จะส่งเสริม ปรับปรุง ขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้นโดยทั่วถึง
เฉพาะอย่างยิ่ง ท้องถิ่นที่ห่างไกลและบริเวณชายแดนโดยการให้เปล่า

(จ) จะปรับปรุงส่งเสริมให้หลักประกันแก่ครู ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
และพนักงานของรัฐให้มีเสถียรภาพและสวัสดิการอันมั่นคง

(ฉ) จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ภาครัฐบาล

(ข) จะส่งเสริมสร้างงานให้ประชาชนมีอาชีพตามความสามารถของตน โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน

(ค) ให้รัฐมีสวัสดิการ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การอนามัย การพยาบาล การศึกษาและมีรายได้ตามมาตรฐานอันควร โดยเฉพาะให้ ความอุปการะแก่คนชรา คนยากจน และคนพิการทุพพลภาพ

(ง) จะส่งเสริม ขยายบริการสาธารณสุข การแพทย์ การอนามัย ให้กว้างขวางและรวดเร็ว เช่น จัดตั้งศูนย์พยาบาลระดับอำเภอ ระดับตำบลให้มี โรงพยาบาลระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นโดยทั่วถึง

(จ) จะส่งเสริมคนกลุ่มน้อย เช่น ชนชาวเขา ฯลฯ ให้มีการดำรงชีวิต ด้วยดีและมีความเป็นไทยโดยแท้จริง

(ฉ) จะส่งเสริมกิจการทหาร ตำรวจ ในด้านสมรรถภาพและคุณภาพ ให้เหมาะสมทั้งด้านการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อรักษาความสงบภายในและเพื่อการ ป้องกันประเทศชาติ ทั้งจะจัดให้มีสวัสดิการ โดยทั่วถึงจะเสริมสร้างการผลิตอาวุธ ยุทโธปกรณ์ขึ้นให้ได้มาตรฐานให้อยู่ในสภาพและพร้อมที่จะป้องกันราชอาณาจักร โดยยึดหลักการพึ่งตนเองรวมทั้งการพัฒนาวิชาการเพื่อเสริมกำลังอาสาสมัครและ กำลังราษฎรในรูปแบบต่างๆ

(ช) จะปราบปรามและป้องกัน การฉ้อราษฎร์บังหลวง การคอร์รัปชัน ให้เด็ดขาดและจริงจัง โดยยึดธรรมะเป็นหลักปฏิบัติ

๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

พรรคชาวไทย เพื่อความเป็นธรรมในสังคม จะส่งเสริมการผลิตและการแจกจ่ายทางภาคเอกชนและภาครัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ เช่น

(ก) จะช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรและกรรมกรเพื่อให้มีรายได้สูง สามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความสะดวก ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นโลหิตหนึ่งของประเทศ

(ข) จะสนับสนุนและส่งเสริมปรับปรุงทางเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมงและเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาด ภายในและภายนอกประเทศ

(ค) จะกระจายการจ้างแรงงานในชนบท เช่น การสร้างตลาดกลางให้ แก่สินค้าเกษตร และสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่นให้เหมาะสมเพื่อ กระจายความเจริญสู่ชนบทให้ทั่วถึง

(ง) จะจัดหาตลาด เพื่อการจำหน่ายผลิตผลทางเกษตรและอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศเพื่อความเป็นธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค จะควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานสินค้าออก

(จ) จะพัฒนาและปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรมีที่ทำกินและช่วยปลดปล่อย หนี้สิน ทั้งจะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนให้เป็นประโยชน์ในทางพัฒนา เศรษฐกิจ

(ฉ) จะจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่เกษตรกร เป็นต้นว่าเครื่องจักร พันธุ์สัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและอื่นๆ ด้วย ราคาเป็นธรรม

(ช) จะส่งเสริมเผยแพร่ให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร เช่น ขบวนการสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง

(ซ) ส่งเสริมการจำหน่ายและรักษาระดับสินค้าทั้งบริการต่างๆ ตลอดจน ผลิตผลทางเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคอันอาจจะ กระทบกระเทือนต่อการลงทุนการจ้างแรงงาน

(ฉ) เร่งรัด ปรับปรุง ส่งเสริมให้มีการชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ทั่วถึง

(ค) ปรับปรุง เร่งรัดการพัฒนาการคมนาคม การขนส่งและการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ

(ข) ส่งเสริมสนับสนุนแก่ผู้ที่เข้ามาลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนอุตสาหกรรม แต่จะต้องควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ของคนไทย

(ง) เพื่อให้เป็นผลดีในทางเศรษฐกิจและสังคม จะกำหนดเขตอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทั้งจะเร่งรัดวางผังเมืองให้เหมาะสมเป็นส่วนศักดิ์ที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อน จะอนุรักษ์ธรรมชาติ และจะพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดปราศจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

๘. นโยบายด้านการเมือง

(ก) พรรคชาวไทย เทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(ข) ธำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติและรักษาไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งอาณาเขตและการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ

(ค) เคารพสิทธิ ยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยและความเป็นธรรมแห่งสังคม

(ง) จะยึดมั่นในการประสานประโยชน์สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองอาชีพ ระหว่างข้าราชการ ทหาร ตำรวจและข้าราชการพลเรือน ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ระหว่างชนชาติไทยกับชนชาวไทยโดยสัญชาติ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา

(จ) จะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

(ฉ) จะดำเนินการเพื่อสันติภาพ โดยสนับสนุนองค์การระหว่างประเทศเพื่อหาทางตกลงแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธี

(ช) จะเคารพต่อหลักนิติธรรม ยึดหลักความเสมอภาคและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย จะประกันความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ ทั้งจะเคารพต่อปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

(ซ) เพื่อความเจริญก้าวหน้าในท้องถิ่น จะสนับสนุนจัดตั้งขบวนการประชาธิปไตยขึ้นในท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศไทยโดยการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของประเทศ

(ฅ) จะมุ่งสร้างระบบพรรคการเมืองให้เหมาะสม ให้เป็นสถาบันการเมืองให้มีประสิทธิภาพ โดยจะถือว่าพรรคการเมืองต่างๆ มีนโยบายสอดคล้องกับนโยบายพรรค ยกเว้นพรรคการเมืองที่มีเจตนาร้ายและดำเนินการโดยวิธีรุนแรง

(ง) จะดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคตามชนบทและจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองทั่วถึงทุกระดับ

(จ) เพื่อความเป็นระเบียบ วินัย เกียรติศักดิ์ในการรักษาความมั่นคงและเอกราชของชาติ จะเสริมสร้างกองทัพของชาติให้เข้มแข็งและก้าวหน้าให้มีคุณภาพกว่าปริมาณตามนโยบายอิสระโดยสมบูรณ์ทางทหาร และเป็นของประชาชนทั้งมวลมิใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด

๘. นโยบายด้านการต่างประเทศ

การดำเนินนโยบายต่างประเทศ ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดผลได้ผลเสียอย่างธรรมดาหากเกิดพลาดลงไปจะเกิดผลเสียต่อความมั่นคงของชาติ จึงจำเป็นจะต้องมีบทบาทและท่าทีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับนานาประเทศไว้อย่างชัดเจน การแข่งขันชิงดีระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลกปรากฏอยู่แล้วในประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในอนาคตจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่และนโยบายของประเทศเล็กๆ เสมอไม่มากนักน้อย ประเทศไทยเราควรมุ่งยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการแข่งขันดังกล่าว มุ่งเสริมสร้างปรับปรุงความแข็งแกร่งทุกด้านภายในประเทศเป็นประการแรก ทั้งจะต้องร่วมมือร่วมใจกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค เพื่อให้มีอำนาจเพิ่มพูนสามารถต่อรองกับประเทศมหาอำนาจได้ในประการต่อไป ดังนั้น พรรคชาวไทยจึงมีนโยบายต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

(ก) จะดำเนินนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศที่วางตนเป็นมิตรหรือแสดงความเป็นมิตรกับประเทศไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่แทรกแซงความขัดแย้งระหว่างคู่พิพาท แต่จะสนับสนุนข้อพิพาทระหว่างประเทศให้ระงับด้วยสันติวิธี

(ข) โดยเอกลักษณ์ของชาติไทย จะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระและรอบคอบ ประการสำคัญจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

(ค) จะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะให้ความสำคัญและร่วมมือโดยเฉพาะองค์การอาเซียน

(ง) จะไม่นำประเทศเข้าผูกพันสังคราม จะต่อต้านการทำสงคราม จะยึดมั่นในสันติภาพ เว้นแต่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติเท่านั้น

(จ) จะดำรงไว้และรักษาความยุติธรรม ร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อสันติภาพของโลก

(ฉ) เมื่อมีการตกลงทำสนธิสัญญาใดๆ กับนานาประเทศในภายหน้า จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาเสียก่อนทุกครั้งแล้วประกาศให้ประชาชนทราบ

(ช) ทางด้านวิชาการและการเงินจากต่างประเทศจะยอมรับการช่วยเหลือ แต่จะมุ่งรับการช่วยเหลือเฉพาะที่จะเสริมสร้างให้ไทยสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองในอนาคตอันใกล้ แต่ต้องคำนึงถึงปัญหาเรื่องอิทธิพลทางการเมืองทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีต่อประเทศที่อาจจะติดตามมาภายหลัง

(ซ) ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข บรรดาสนธิสัญญาและความตกลงต่างๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ทำไว้กับนานาประเทศ หากเห็นว่าทำให้ประเทศเสียเปรียบและไม่เหมาะสมกับกาลสมัย จะขออนุมัติจากรัฐสภาขอแก้ไขทางการทูตต่อไป

(ณ) จะให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ

๑๐. นโยบายด้านการเงินและการคลัง

พรรคชาวไทย มีแนวนโยบายจะสนับสนุนรวบรวมนักวิชาการและผู้อำนวยการทางการคลัง ผนึกกำลัง วางหลักและแบบแผน กำหนดนโยบายการคลังให้มีประสิทธิภาพ เพราะการคลังเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาติที่จะสูบฉีดไปบำรุงส่วนต่างๆ ให้เติบโต ดังนั้น นโยบายการคลังและการเงินของพรรคชาวไทย มีโดยย่อ ดังต่อไปนี้

(ก) จะรักษาตุลการค้ำและรักษาเสถียรภาพของเงินตรา

(ข) จะยึดหลักความเป็นธรรมในการเก็บภาษีอากร ควบคุมและป้องกันมิให้รั่วไหล

(ค) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการเศรษฐกิจ จะควบคุมการธนาคารและการเครดิตโดยใกล้ชิด

(ง) ป้องกัน รั่วรัวระวัง มิให้เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด โดยจัดทำงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีภายในวงเงินที่เหมาะสมตามความต้องการทางเศรษฐกิจ

(จ) เพื่อป้องกันและขจัดการรั่วรัวไหลต่างๆ มิให้เกิดขึ้น จะควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

(ฉ) ในกรณีหนี้สินภายในประเทศและนอกประเทศที่จำเป็นจะต้องกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องขออนุมัติจากรัฐสภาก่อน จะต้องระมัดระวังและรอบคอบมิให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิจ

(ช) เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนมาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดมิให้เป็นแหล่งดึงดูดเงินจากชนบทเข้าสู่เมือง

(ซ) เพื่อการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร การศึกษาของชาติ การสาธารณสุข การสาธารณูปการและการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย จะจัดสรรเงินงบประมาณแก่กิจกรรมด้านต่างๆ ดังที่กล่าวแล้ว เพราะเป็นแนวนโยบายของพรรค

(ณ) เพื่อที่จะสามารถระดมเงินทุนมาใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจต่างๆ ให้มาก จะส่งเสริมและร่วมมือประสานงานกับบรรดาธนาคารพาณิชย์กับสถาบันการเงินต่างๆ

ให้มาก เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมให้มากที่สุด ขณะเดียวกันจะควบคุมดูแลการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิด

(ฎ) จะรักษาดุลชำระเงินระหว่างประเทศให้ได้เปรียบอยู่เสมอและให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของโลก พร้อมกับจะปรับปรุงแก้ไขดำเนินการทั้งปวงมิให้เสียเปรียบทางดุลการค้า

๑๑. นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน

เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ พรรคชาวไทยจะรวบรวมและระดมกำลังทรัพยากรทั้งหมดของชาติ ทั้งกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญา รวมทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้มุ่งไปสู่บริการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งพร้อมเพรียง มีระเบียบ วินัย ดังต่อไปนี้

(ก) จะปรับปรุงกำลังงาน กำลังคน กำลังเงินและความสามารถที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจะปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกัน จะรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันให้รวมกลุ่มเดียวกัน เพื่อความประหยัด

(ข) จะสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานระดับต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเอกภาพแห่งการบังคับบัญชา

(ค) จะปรับปรุงแก้ไข ให้ข้าราชการยึดมั่นนโยบายเข้าถึงประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพแทนการใช้อำนาจ ทั้งจะปรับปรุงสมรรถภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะฝึกอบรมวิชาการใหม่ๆ เป็นระยะๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบ้านเมืองและสังคม

(ง) จะกำหนดระยะเวลาและมาตรฐานการทำงานให้ชัดเจนโดยกำหนดเป้าหมายของโครงการและแผนงานในการบริหารราชการแผ่นดินทุกสาขาให้แน่นอนและชัดเจน โดยแบ่งขั้นตอนของงานออกเป็นลำดับ

(จ) จะไม่ให้งานบริหารส่วนกลางไปซ้ำซ้อนหรือแข่งกับองค์การบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนในด้านกำลังคน วิชาการงบประมาณ อุปกรณ์ และวัสดุเท่าที่จำเป็น ให้องค์การบริหารส่วนภูมิภาคมีความรับผิดชอบเป็นของตนเองปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของส่วนกลางอย่างมีเอกภาพ

(ฉ) จะมอบอำนาจบริหารกิจการส่วนท้องถิ่นให้สามารถปกครองตนเองได้ ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น

(ช) จะปรับปรุงช่วยเหลือบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่เสียสละกำลังกาย กำลังใจทุ่มเทกำลังความคิด ปฏิบัติหน้าที่ให้คำตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าครองชีพพร้อมทั้งจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามฐานะและมีเกียรติ

(ซ) จะจัดโครงการร่วมกันระหว่างราชการ กับประชาชนโดยสนับสนุนการริเริ่มการดำเนินงานของสภาจังหวัดและสภาตำบล

(ฌ) จะปูนบำเหน็จและยกย่องชมเชย ข้าราชการที่สามารถเข้าถึงประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพทั้งจะวางมาตรการป้องกันและกำจัดการใช้อำนาจโดยมิชอบอย่างเฉียบขาด

“พรรคชาวไทย” จะดำเนินนโยบายที่กำหนดขึ้นเป็นแนวทางแก้ปัญหาของชาติเพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของประเทศไทย ให้เป็นจริงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ได้ทรงพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ ว่า “ต้องทำ
หน้าที่เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ ให้การปกครองของประเทศแบบประชาธิปไตย
ที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศชาติ”

พรรคชาวไทย ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ตามอุดมคติของพรรคที่จะเป็นตัวแทน
ของชาวไทยทั้งมวลเข้าไปแก้ปัญหาของชาติ ให้สำเร็จลุล่วงให้สอดคล้องตามแนว
นโยบายของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อความ
สถาพรของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเพื่อส่วนรวมของชาติ ให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมกับนานาประเทศให้ได้

ข้อบังคับของพรรคชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับพรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
งานของพรรคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งพรรค
เพื่อดำเนินการในทางการเมือง จึงออกข้อบังคับพรรคชาวไทย ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ข้อบังคับ ให้ใช้บังคับพรรคนี้ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ได้รับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคชาวไทยเป็นพรรคการเมืองเป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองนี้มีชื่อพรรคการเมืองว่า “พรรคชาวไทย” อักษรย่อ
ภาษาไทยว่า “พชท” ใช้ภาษาอังกฤษว่า “THAI PEOPLE PARTY”

ข้อ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคชาวไทย



ข้อ ๕ เครื่องหมายของพรรคมีดังนี้

(๑) พื้นของเครื่องหมายเป็นสีขาว

(๒) เส้นโค้งสีแดงไขว้ตัดกันอยู่รอบนอก ปลายเส้นโค้งมีสีแดง

มีลูกศรชี้ออก

(๓) ด้านในมีเส้นโค้งสีน้ำเงิน ไขว้สลับกันทั้งสีน้ำเงินและสีแดง

ปลายเส้นโค้งมีลูกศรชี้ออกเหมือนกับเส้นโค้งสีแดง

(๔) ด้านในของเส้นโค้งทั้งสองสี มีวงกลมสีน้ำเงินทึบทั้งวง

(๕) มีอักษรว่า “พรรคชาวไทย” อยู่ด้านล่างของภาพเครื่องหมาย

ความหมายมีดังนี้

พรรคชาวไทยจะเกิดทุนชาติ ศาสนาและจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ พรรคชาวไทยจะสร้างปวงชนชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและให้ “รู้จักสามัคคี” พรรคชาวไทยจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและการพลังงาน ให้ชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับชาวไทยทุกคน

ข้อ ๖ ตรายางเครื่องหมายสำหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคชาวไทย ใช้เป็นภาพเครื่องหมายพรรคในลักษณะเดียวกันตามข้อ ๕ แต่ย่อขนาดให้เล็กลง และมีสีเดียว



พรรคชาวไทย

ข้อ ๗ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรคชาวไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑/๑๗ ซอย ซัยเกียรติ ๒ ม.๖ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ข้อ ๘ สาขาพรรคชาวไทย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ จังหวัดใดๆ ประจำเขต เลือกตั้งให้เรียกว่า สาขาพรรคชาวไทย โดยมีชื่อตำบล อำเภอ และจังหวัดกำกับ ไว้ด้วย

หมวด ๒

องค์กรบริหารงานภายในพรรค

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค เลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ที่ประชุมใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรค
- (๓) เลขานุการพรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค
- (๕) เภรัญญาพรรค
- (๖) โฆษกพรรค
- (๗) กรรมการอื่นๆ

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ

ข้อ ๑๑ ในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ตามลำดับ

- (๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าต่อที่ประชุมใหญ่ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
- (๒) ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรค
- (๓) ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งต่างๆ ทั้งหมดต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมและการเสียสละให้กับพรรค ตามความจำเป็นเหมาะสมจากจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กำหนด โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน

(๔) สมาชิกผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อและผู้รับรองหรือผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อทางราชการ

(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดต่อกัน

(๖) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ขององค์ประชุมให้ออก

(๗) เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อ ๑๐

(๘) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ

(๙) ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถือว่าหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย

เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทนจนครบวาระของผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ถ้าตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคตามลำดับต้นทำหน้าที่แทนและให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง เว้นแต่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือครบวาระ และนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น ให้หัวหน้าพรรคมีการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค

(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค

(๓) กำหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนการณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด ดังนี้

(ก) พิจารณาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยจัดสรรเป็นจำนวนรวมซึ่งพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคอื่นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ข) จัดงบประมาณและสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยจัดสรรให้แก่ผู้รับสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคเป็นรายบุคคล

(๕) ควบคุมไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

(๖) ดำเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) มีมติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะทำงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่างๆ ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน คณะอนุกรรมการต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ของพรรค

(๘) อนุมัติและขุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๙) อำนาจการต่างๆ กระทำการหรือสั่งการใดๆ และควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องเรียบร้อยเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๑๐) รณรงค์จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนบริหารการเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

(๑๑) พิจารณารับบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค ตลอดจนพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรคที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับพรรค

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจกรรมต่างๆ และคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

(๑๓) จัดตั้งแผนกต่างๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของพรรคและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างชั่วคราวประจำพรรค

(๑๔) แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรคและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

(๑๕) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ที่ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ

(๑๖) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับพรรค

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) หัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(ก) เป็นผู้แทนของพรรคตามกฎหมายและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของพรรค

(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(ค) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นประธานที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนการดำเนินการประชุมใหญ่พรรค

(ง) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว

(จ) เป็นผู้ลงนามประกาศนโยบายของพรรค ขั้บบังคับพรรค กฎระเบียบมติของพรรค และคำสั่งพรรค

(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบห้าวัน ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ

(ช) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมืองให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรค

(ซ) อำนาจอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค

(๒) รองหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๓) เลขานุการพรรค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ

(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญ่พรรค

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญ่พรรค

(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๕) เภรัณูญิก มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ - จ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

(๖) โฆษกพรรค มีหน้าที่

(ก) แลกงมตติที่ประชุมของพรรคและแถลงกจิการต่า ๆ ของพรรค

(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค มอบหมาย

(๗) กรรมการอื่น ๆ มีหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร พรรคมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติ

ส่วนที่ ๒

คณะที่ปรึกษาพรรค

ข้อ ๑๕ กำหนดให้มีประธานที่ปรึกษาพรรคและคณะที่ปรึกษาพรรคขึ้นมา คณะหนึ่ง มีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร คณะที่ปรึกษา พรรคประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อาวุโสของพรรค ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่า ๆ และผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทาง ด้านกิจกรรมของพรรค

ข้อ ๑๖ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุอยู่ในตำแหน่งตามวาระเช่นเดียวกับคณะ กรรมการบริหารพรรค เว้นแต่ลาออกหรือถึงแก่กรรม

ข้อ ๑๓ คณะที่ปรึกษาพรรคมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรค แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากที่ประชุม

(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวคิดเห็นต่อหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคได้ทุกโอกาส

(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการให้คำปรึกษาใดๆ เป็นการกระทำเพื่ออุดมการณ์และให้บรรลุนโยบายของพรรค

(๔) คณะที่ปรึกษาพรรคจะจัดให้มีการประชุมหรือภายในพรรคย่อมกระทำได้ภายใต้การสนับสนุนของพรรค โดยหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะต้องรับทราบด้วย

ส่วนที่ ๓

สำนักงานใหญ่พรรค

ข้อ ๑๔ สำนักงานใหญ่พรรคเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของพรรค อยู่ในกำกับดูแลของเลขาธิการพรรค โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรคและผู้ช่วยเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ ๑๕ สำนักงานใหญ่พรรค ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑) งานบัญชีและการเงิน จัดทำงบประมาณประจำปีของพรรค จัดกิจกรรมหาทุน จัดทำบัญชีรับจ่ายเงินของพรรค จัดทำงบการเงิน

(๒) งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พรรคเพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดี สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างพรรคกับสมาชิกรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามผลทำแผนประชาสัมพันธ์พรรคในเวลาปกติและในเวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ความรู้ทางด้านการเมืองแก่ประชาชนทั่วไป

(๓) งานธุรการ รับส่ง จัดทำเอกสารต่างๆ และรายงานการประชุม อำนวยความสะดวกในกิจการการประชุมของพรรค จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยในสำนักงานใหญ่พรรค

ฝ่ายการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑) งานสมาชิก รับสมัครสมาชิก ทำบัตร จัดทำทะเบียนสมาชิก ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคหรือองค์กรเสริม

(๒) งานกิจการสภา รวบรวมเรื่องการประชุมต่างๆ ในรัฐสภาและผลการประชุม ติดตามวาระการประชุมต่างๆ ในรัฐสภาและผลการประชุม เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ตอบโต้ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

(๓) งานประสานงาน ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผู้บริหารพรรค กรรมการพรรค กรรมการต่างๆ ตลอดจนสมาชิกพรรคเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ตอบโต้ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑) งานนโยบายและแผน จัดการประชุมสัมมนาสมาชิกทุกระดับ จัดทำบันทึกและรายงานผลการสัมมนา ประสานงานกับส่วนราชการและพรรคการเมืองอื่น ตลอดจนองค์กรเอกชนต่างๆ ทำแผนงานสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมงบประมาณ

(๒) งานกฎหมาย ร่างกฎหมาย ญัตติ กระทำ ติดตามการดำเนินการยกร่างกฎหมายต่างๆ ให้บริการและคำแนะนำทางด้านกฎหมาย

(๓) งานข้อมูล เตรียมข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการอื่นๆ และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้อภิปรายในสภา จัดทำเอกสารทางวิชาการแขนงต่างๆ จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดและดำเนินงานห้องสมุดการเมือง จัดระบบบริการข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ต่างๆ ของพรรค ตลอดจนประชาชนทั่วไป

โครงสร้างดังกล่าว เลขานุการพรรค หรือผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ของพรรคอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค

หมวด ๓

แผนและการกำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๒๐ การกำหนดแผนและระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ในจังหวัดใดหรือเขตเลือกตั้งใดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดตั้งตามความประสงค์ของสมาชิกสามัญในท้องที่หรือเขตเลือกตั้งนั้นๆ ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป

ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติจากพรรคแล้ว ให้สาขาพรรคจัดประชุมสมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาภายในหกสิบวัน เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งเลขานุการพรรคเพื่อให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวัน

ข้อ ๒๒ ในการจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกได้ครบภาคละไม่น้อยกว่าหนึ่งสาขาภายในกำหนดระยะเวลาพอสมควร หากมีความจำเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่ามีความพร้อมและเหมาะสมให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกภาคละไม่น้อยกว่าหนึ่งสาขา

ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกจากสมาชิกสามัญในพื้นที่หรือในเขตเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย

- (๑) ประธานสาขาพรรค
- (๒) รองประธานสาขาพรรค
- (๓) เลขานุการสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) เภรัญญิกสาขาพรรค
- (๖) โฆษกสาขาพรรค
- (๗) กรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

ข้อ ๒๔ ในการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคให้เลือกประธานเป็นลำดับแรกและเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่นๆ อีกเจ็ดคนการเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับเลือกตั้งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
- (๒) เผยแพร่นโยบายกิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น

(๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย งบการเงินของสาขาพรรคเพื่อสนองต่อคณะกรรมการบริหารพรรค

(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป

(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาของพรรคเพื่อพิจารณา

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่เข้ารับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่นๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรค

(๘) จัดทำแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกไตรมาสเดือน

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ลาออก

(๒) ครบวาระ

(๓) ตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด

(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้ประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรคผู้ทำหน้าที่แทนมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๒๗ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๒๖

(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๒๘ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นผู้แทนสมาชิกสาขานั้น เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคหากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมายรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทน

ข้อ ๒๙ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อแสดงผลงานในรอบปีและรับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

หมวด ๔

การประชุม

ส่วนที่ ๑

การประชุมใหญ่

ข้อ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อคณะกรรมการบริหาร

พรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ

หนังสือร้องขอให้ระบุโดยชัดแจ้งว่าประสงค์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลเร่งด่วนเรื่องใด

เมื่อมีผู้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม

ข้อ ๓๑ ผู้คัดของผู้ที่ขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญต้องเสนอต่อหัวหน้าพรรคพร้อมกับลายมือชื่อของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๓๒ การประชุมใหญ่วิสามัญหรือวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกของพรรคดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการบริหารพรรค

(๒) สมาชิกของพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นรัฐมนตรีในขณะนั้น

(๓) สมาชิกที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค

(๔) ผู้แทนสาขาพรรคในกรณีที่มีสาขาพรรค

ข้อ ๓๓ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๓๒ มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุมการลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด

ข้อ ๓๔ กำหนดให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับถัดมาทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณี ทำหน้าที่แทน

ข้อ ๓๕ กิจกรรมดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่เท่านั้น

- (๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
- (๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
- (๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
- (๔) รับรองงบการเงินประจำปีของพรรค
- (๕) กิจกรรมอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด

ข้อ ๓๖ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราว ให้หัวหน้าพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโดยให้ระบุ วัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่ ๒

การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๓๗ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และประธานสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลาประชุม หรือเรียกประชุม

เป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็น หรือตามคำขอจากคณะกรรมการสาขาพรรค จำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีการประชุม พิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๓๘ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานที่ประชุมแต่หากประธานสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานได้ก็ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทนและให้เลขานุการสาขาพรรค เป็นเลขานุการในที่ประชุมแต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่แทน และมติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของที่ประชุม

หมวด ๕

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค

ข้อ ๓๙ สมาชิกพรรคมีสิทธิดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค ประเทศชาติ และประชาชน

(๒) ให้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ

(๓) ให้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานหรือกรรมการสาขาพรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะต่างๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรคและสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กำหนด

(๔) สมาชิกที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) สามารถอธิบายอุดมการณ์ นโยบายและข้อบังคับของพรรคให้ประชาชนเข้าใจและเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารพรรคและจากสมาชิกพรรคทั่วไป ตลอดจนแนะนำและชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคให้ได้มากที่สุด

(ข) เป็นผู้ที่ไม่เสียสละและมีความมานะอดทนในการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ของพรรคจนเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของพรรค

(ค) มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เช่น ทางด้านวิชาการหรือประสบการณ์ที่ประสบผลสำเร็จ และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

ข้อ ๔๐ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อความมั่นคงของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรคด้วยจิตสำนึกภายใต้อุดมการณ์ของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน

(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ และเสียสละเพื่อความก้าวหน้าของพรรค

(๓) ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและอุดมการณ์ของพรรค โดยเคร่งครัด

(๔) ต้องชำระค่าบำรุงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

(๕) สมาชิกสามัญทั่วไปของพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนเห็นว่ามิดิหรือข้อบังคับในเรื่องใดจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามิดิหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มิดิหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

หมวด ๖

ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิก

ข้อ ๕๑ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้

(๑) พรรคจะส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรคให้มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทั่วไป และจะจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการให้ความรู้ในวิชาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสมกับฐานานุกรม

(๒) พรรคจะดำเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังเพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมือง และเข้าสู่การบริหารประเทศเพื่อความเจริญความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๓) พรรคมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกพรรคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ

หมวด ๗

สมาชิกภาพ

ข้อ ๔๒ สมาชิกพรรคชาวไทยมี ๒ ประเภทคือ

(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์

(๒) สมาชิกสามัญ

ข้อ ๔๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลที่มีอุปการะคุณต่อพรรค หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ ๔๔ สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค มีมติอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้

ข้อ ๔๕ สมาชิกสามัญต้องเสียค่าบำรุงพรรคประจำปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและจะเก็บเมื่อใดนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้ที่ เป็นสมาชิกสามัญอยู่ก่อนวันใช้ข้อบังคับพรรคนี้ให้ถือว่าเป็นสมาชิกสามัญโดย ไม่ต้องสมัครใหม่

ข้อ ๔๖ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกพรรค

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) ไม่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง